



ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559

ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในภาค 1



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายศาลยุติธรรมในภาค 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เลขาธิการสำนักประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค 1 และผู้บริหารศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดตลิ่งชัน

ในการประชุม ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า คุณลักษณะในการลงโทษควรคำนึงถึงรายละเอียดของผู้กระทำผิดในแต่ละคดีซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน นอกจากการพิจารณาจากบัญชีกำหนดโทษตามคดีแต่ละประเภทเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และเน้นย้ำให้เร่งพิจารณาคดีที่ค้างพิจารณา ศาลควรทำคำพิพากษาอยู่ในรูปแบบข่าวแจก Press Release สำหรับคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพื่อแจกให้แก่สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ข่าวได้อย่างถูกต้อง และให้มีการทบทวนการแบ่งเขตอำนาจศาลให้เหมาะสมกับปริมาณคดี

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมให้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นสามารถรองรับและสนับสนุนงานอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณศาลขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ในวันเดียวกัน ประธานศาลฎีกา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลแขวงดุสิต เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลดังกล่าว

โครงการอบรมผู้ประนีประนอมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมผู้ประนีประนอมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสรวิศ ลิ้มปริงซี่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้มีบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภาคซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าอบรม จำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและจริยธรรมของผู้ประนีประนอมประจำศาล อันจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ส่งบัตรเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้มีสิทธิเลือกภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
2. กำหนดวันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกจะต้องส่งบัตรเลือกให้ถึงสำนักงานศาลยุติธรรม คือ วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.
3. กำหนดตรวจนับคะแนนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12

เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมจะพิมพ์ข้อมูลโดยย่อพร้อมวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิรับเลือกซึ่งประสงค์ขอรับเลือกและประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูล โดยจัดส่งไปพร้อมกับบัตรเลือกและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วย จึงขอได้แจ้งความประสงค์พร้อมจัดส่งวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 17 พอยท์ ไปยังกลุ่มเลขานุการ ก.ต. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th และเว็บไซต์ศาลฎีกา www.supremecourt.or.th

